



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม

การสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 5



เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 5 สำหรับศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ทท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 จำนวน 44 คน ในการนี้ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนางสุรชาติพย์ จุลมนต์ ทศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

การอบรมพัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมฯ ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงินประจำปีตามมาตรฐานสากล และลดประเด็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ภาค 3 – ภาค 6 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 – ภาค 9 รวม 70 คน ในการนี้ นายระบิล จันทร์ภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

สถาบันอนุญาโตตุลาการให้การต้อนรับคณะจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางสาวสุพิจ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทนักบัญชีในการเป็นอนุญาโตตุลาการ เพื่อเตรียมเป็นบทความและนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ทราบถึงเส้นทางในการเป็นอนุญาโตตุลาการ ณ ห้องรับรองอนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ อาคารศาลอาญา ชั้น 5

สื่อศาล
ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th

สายด่วนวิชาการ
สำหรับผู้พิพากษา
0-2513-6870
09-5204-8865
09-5204-8864

สายด่วนสุชาวดี
(ณาปนกิจสงเคราะห์)
081-752-2118
063-217-5049